



เอสเอฟอี—

การศึกษาภาษาสวีเดนสำหรับ ชาวต่างชาติ

เอสเอฟอีคือหลักสูตรการเรียนภาษาสวีเดนขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ก็คือการที่คุณจะสามารถออกไปทำงานหรือศึกษาต่อไปได้ คุณสามารถพูดคุยกับนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SYV) เกี่ยวกับการศึกษาและ โอกาสในการทำงานของคุณได้

การเรียนเอสเอฟอีเป็นไปดังนี้

เอสเอฟอีมีแนวทางการเรียนสามแนวทาง (1-3) และมีสี่หลักสูตร (เอ-ดี) เมื่อคุณบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนหลักสูตรหนึ่งคุณจะได้รับใบแสดงผลการเรียน หลังจากจบเอสเอฟอีแล้วคุณสามารถเรียนต่อที่คอมมูนาได้

การไปพูดคุยที่ศูนย์ (Vuxenutbildningscentrum, Rosenlundsgatan 52) ของคุณอาจใช้เวลาระหว่าง 30 นาทีถึง 3 ชั่วโมง เพื่อที่จะสามารถรู้ได้ว่าคุณต้องเรียนหลักสูตรไหนก็จะมีการสัมภาษณ์คุณสั้นๆ และคุณอาจได้ทำการทดสอบเพื่อประเมินภาษาที่ศูนย์เอสเอฟอีด้วย หลังจากนั้นคุณก็เลือกโรงเรียนที่มีที่นั่งว่าง และเราจะส่งใบเรียกตัวไปให้คุณ จากวันที่ลงทะเบียนไปจนถึงวันเริ่มหลักสูตรมักจะใช้เวลาสองสามสัปดาห์ เอสเอฟอีเปิดหลักสูตรการเรียนตลอดทั้งปี นักเรียนเริ่มและสิ้นสุดการเรียนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันในระหว่างการศึกษา การเรียนการสอนและหนังสือเรียนนั้นฟรี

ทุกหลักสูตรเริ่มต้นด้วยการปฐมนิเทศน์ ในการปฐมนิเทศน์นั้นคุณจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและเกี่ยวกับโรงเรียน คุณปรึกษาหารือเรื่องเป้าหมายในการเรียนของคุณกับครูของคุณด้วย พวกเขาจัดทำแผนการศึกษารายบุคคลสำหรับตัวคุณและตัดสินใจร่วมกันว่าคุณจะเรียนหลักสูตรนั้นนานแค่ไหน ถ้าหากคุณไม่สามารถเข้าร่วมในสัปดาห์แรกได้ คุณก็จะเสียที่นั่งในการเรียนของคุณไป ในระหว่างที่เรียนหลักสูตรนั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนของคุณได้ถ้าหากจำเป็น โดยการปรึกษาหารือกับทางโรงเรียน เมื่อครูของคุณประเมินว่าคุณได้บรรลุวัตถุประสงค์และข้อกำหนดเรื่องความรู้ความสามารถที่วางไว้แล้วก็จะจบหลักสูตรด้วยการที่คุณทำการสอบจบ (การสอบวัดผลระดับชาติจากกรมการศึกษา)

แผนการศึกษาสำหรับ เอสเอฟอีมีที่: skolverket.se

ทุกคนพูดภาษาสวีเดนในการเรียนหลักสูตรนี้ตั้งแต่วันแรก ครูทั้งหลายสอนเป็นภาษาสวีเดน พวกเขาจะได้เรียนในห้องเรียนและในห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งออกไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนด้วย เช่น ตามสถานประกอบการและพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ในการเรียนพวกเขาใช้หนังสือ หนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ โปรแกรมภาษา แท็บเล็ต และอื่นๆ อีกมากมาย

Vuxenutbildningscentrum

Rosenlundsgatan 52

Tel: 08-508 35 450

Epost: sfi@stockholm.se

Webb: stockholm.se/sfi



คุณรับผิดชอบเรื่องการเรียนของคุณและการเข้าเรียนให้ตรงเวลาด้วยตัวเอง เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ที่คุณจะต้องมีความกระตือรือร้นเวลาอยู่ในคาบเรียน ทำการบ้านของคุณ และทบทวนที่บ้านในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ที่โรงเรียน

ถ้าหากคุณต้องขาดเรียน คุณควรแจ้งให้ครูของคุณทราบล่วงหน้า หากคุณขาดเรียนติดต่อกันเกิน 14 วันปฏิทิน คุณจะเสียที่นั่งเรียนในหลักสูตรนั้นไป ถ้าหากคุณต้องการกลับมาเรียนอีกให้ติดต่อโรงเรียนที่คุณเคยเรียนล่าสุด ถ้าหากคุณได้หายไปนานเกิน 6 เดือนให้ติดต่อศูนย์เอสเอฟอี หากต้องการเปลี่ยนโรงเรียนให้ติดต่อกัน แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนโรงเรียน ได้ถ้าหากคุณอยู่ในช่วงใกล้จบหลักสูตร

การเรียนเอสเอฟอีมีผู้หญิงและผู้ชายจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งมีวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกันเข้าร่วม เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะให้ความเคารพและใส่ใจความรู้สึกของกันและกัน

หาโอกาสในการใช้ภาษาสวีเดนให้บ่อยและมากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้!

อื่นๆ

ผู้ที่อายุ 16 ปีหรือมากกว่านั้น มีชื่อในทะเบียนราษฎรในสต็อกโฮล์ม ได้รับหมายเลขประจำตัวบุคคลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และต้องการเรียนภาษาสวีเดนในระดับเอสเอฟอี มีสิทธิ์เรียนเอสเอฟอีที่สต็อกโฮล์มได้ ถ้าหากคุณเป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรป/ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือพลเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คุณต้องมีใบสิทธิในการพำนัก รวมทั้งจะต้องอยู่อาศัยในสต็อกโฮล์มด้วย

ถ้าหากคุณได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน (a-kassa) และต้องการเรียนเอสเอฟอี คุณจะต้องติดต่อกองทุนเงินทดแทนกรณีว่างงานของคุณก่อน ขอการยืนยันเรื่องการศึกษาศึกษา (studieförsäkrän) ส่งใบคำร้องไปแต่เนิ่นๆ และรอคำตัดสินจากกองทุนเงินทดแทนกรณีว่างงานก่อนก่อนที่คุณจะเริ่มเรียน

เพื่อที่คุณจะสามารถทำการศึกษาค้นคว้าได้ มีข้อกำหนดว่าต้องมีการลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คณะกรรมการด้านตลาดแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนว่าจะเป็นอย่างใด และพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล (Pul) พิเศษอย่างหนึ่งในการลงทะเบียนนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณอาจมีการส่งต่อไปที่โรงเรียนที่คุณจะไปเรียน คุณมีสิทธิ์ขอคัดสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณที่มีการลงทะเบียนไว้หนึ่งครั้งต่อปี คุณก็เขียนใบคำร้องขึ้นมาหนึ่งใบ ซึ่งคุณลงนามและส่งไปที่

Vuxenutbildningscentrum ถ้าหากข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่มีการลงทะเบียนไว้มีความผิดพลาด คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้มีการแก้ไขได้

ถ้าหากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรืออย่างอื่นที่โรงเรียน ให้คุณแจ้งให้ครูของคุณทราบ หรือ ไม่ก็ติดต่อกับผู้รับผิดชอบการศึกษา/ผู้อำนวยการที่โรงเรียนก็ได้

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำร้องเรียนอื่นๆ ได้ที่: stockholm.se/sfi

Vuxenutbildningscentrum

Rosenlundsgatan 52
Tel: 08-508 35 450
Epost: sfi@stockholm.se
Webb: stockholm.se/sfi

